

KIẾN XƯƠNG

Phát huy hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã

Kiến Xương hiện có 37 HTX SXKD DVNN. Những năm gần đây, giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện liên tục tăng nhanh: năm 2010 đạt 726,6 tỷ đồng, năm 2018 đạt 2.864,5 tỷ đồng. Kết quả đó có đóng góp không nhỏ của các HTX trên địa bàn đã giúp đỡ, tư vấn và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sản xuất cho xã viên, nông dân.

Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương: Sau 6 năm thực hiện chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012, các HTX đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, góp phần tích cực phát triển kinh tế của các địa phương. Các HTX đã cho thấy vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế nông thôn và kinh tế nông nghiệp ở các xã trong huyện. Trong quá trình hoạt động, một số HTX tích cực áp dụng khoa học, công nghệ mới, hiện đại vào sản xuất, kinh doanh,

tham gia vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, có HTX đã hoạt động gắn với các sản phẩm chủ lực của vùng, thực hiện liên kết với doanh nghiệp để mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và đem lại thu nhập cho các thành viên. Đa số HTX đều có từ 1.000 - 2.000 thành viên; chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc HTX đều tham gia ban thường vụ hoặc ban chấp hành đảng bộ xã. Các HTX đã tổ chức hoạt động dịch vụ bảo đảm quy định của pháp luật, trong đó đã bảo đảm được 3 khâu dịch vụ bắt buộc đó là thủy lợi nội đồng, khoa học kỹ thuật, bảo vệ thực vật. Nhiều HTX đã thực hiện được từ 7 - 9 khâu dịch vụ như các HTX Minh Tân, Thanh Tân, Bình Định, Vũ An, còn lại hầu hết HTX đều duy trì từ 4 - 6 khâu dịch vụ. Qua kiểm tra ở 34 HTX cho thấy tổng doanh thu các khâu dịch vụ trong năm 2018 đạt trên 51 tỷ đồng, tổng chi phí trên



Mô hình liên kết trồng rau an toàn của HTX SXKD DVNN xã Thanh Tân (Kiến Xương).

49 tỷ đồng, trong đó chi phí quản lý HTX chiếm từ 40 - 50%; lợi nhuận từ các khâu dịch vụ đạt trên 2,2 tỷ đồng, chủ yếu được phân bổ cho các quỹ như quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng... Các HTX kinh doanh dịch vụ có hiệu quả cao như Minh Tân, Vũ Công, Bình Minh, Vũ An đạt lợi nhuận trên 100 triệu đồng/năm. Các khâu dịch vụ có lợi nhuận cao chủ yếu là tín dụng nội bộ, dịch vụ vật tư, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Ông Bùi Anh Phương, Chủ tịch UBND xã Vũ Công cho biết: Để sản xuất nông nghiệp hiệu quả, UBND xã đã chỉ đạo HTX bám sát để án sản xuất của tỉnh, huyện, căn cứ tình hình thực tế của địa phương tham mưu xây dựng các đề án sản xuất theo thời vụ cho phù hợp; theo dõi, đôn đốc thực hiện để án và chăm sóc bảo vệ các loại cây trồng; thường xuyên mở các lớp tập huấn, hướng dẫn, phối hợp thực hiện thí điểm các loại cây trồng có giá trị

kinh tế cao, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Với sự điều hành linh hoạt của hội đồng quản trị, HTX đã thực hiện tốt nhiệm vụ trên và duy trì 6 khâu dịch vụ có số dư lãi hàng trăm triệu đồng/năm, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp của địa phương. Ông Trần Quang Hưng, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Thanh Tân cho biết: Trên cơ sở đề án sản xuất của huyện, HTX đã chủ động xây dựng đề án sản xuất của địa phương, tham mưu UBND xã ban hành và phối hợp tổ chức thực hiện đồng thời tham mưu chỉ đạo lĩnh vực sản

xuất nông nghiệp tới các thôn và nhân dân. HTX xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm bám sát theo mục tiêu nghị quyết đại hội để ra. Kết quả sản xuất, kinh doanh và định mức thu các khâu dịch vụ thỏa thuận được báo cáo và thông nhất tại đại hội thường niên HTX. Năm 2018, HTX duy trì 9 khâu dịch vụ với tổng doanh thu trên 2,8 tỷ đồng, trong đó nhiều khâu dịch vụ đã có lãi như dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp, liên kết sản xuất lúa giống, tín dụng nội bộ, vệ sinh môi trường, bảo quản khoai tây giống. Bước sang năm 2019, HTX duy

trì 8 khâu dịch vụ, trong đó dịch vụ tín dụng nội bộ tiếp tục duy trì ổn định và đạt lợi nhuận cao nhất. Thời gian tới, Kiến Xương tiếp tục chỉ đạo các địa phương nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX, bảo đảm HTX là tổ chức kinh tế tập thể, đóng góp sức lực, trí tuệ, tự chịu trách nhiệm, do các thành viên tự nguyện thành lập nhằm tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên trên cơ sở bình đẳng, dân chủ, cùng có lợi.

THU THỦY

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chí Hòa (Hưng Hà) đã đạt được kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Nhằm thực hiện mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, ngay sau Đại hội, Đảng ủy xã đã có nghị quyết chuyên đề về sản xuất nông nghiệp, trong đó ưu tiên trồng các loại cây màu, đặc khuyến khích bà con tích cực trồng các màu vụ đông, địa phương hỗ trợ toàn bộ khâu dịch vụ nước tưới, thuốc diệt chuột, hỗ trợ 50% các loại giống ngô, khoai tây; mở các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho bà con. Năm 2017, Đảng ủy xã tiếp tục có nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2017 - 2020, trong đó tập trung lãnh đạo chuyển đổi căn bản, toàn diện các giống lúa mới ngay, năng suất, chất lượng cao. Hiện nay, diện tích lúa ngắn ngày của địa phương đạt trên 90% (trong đó 70% diện tích lúa có chất lượng gạo ngon). Diện tích vụ đông hàng năm đạt từ 200 - 210ha, chiếm trên 40% diện tích đất canh tác. Diện tích một số cây trồng như ngô, bí đao, khoai tây, rau màu các loại tiếp tục được mở rộng,

CHÍ HÒA

Nhiều dấu ấn trong phát triển kinh tế



Nghề may túi góp phần tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

đạt hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, việc khuyến khích đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp cùng với tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất đã góp phần tăng nhanh năng suất và sản lượng, sản phẩm cây trồng. Cùng với trồng trọt, thời gian qua, chăn nuôi của địa phương cũng phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, trong đó đã tập trung khai thác tốt diện

tích ao, đầm và nuôi cá và con đặc sản. Tổng diện tích nuôi thủy sản hiện nay của địa phương đạt 65ha, tăng 10ha so với nhiệm kỳ trước. Khuyến khích du nhập nghề mới và phát huy những ngành nghề có sẵn của địa phương là các chủ trương, giải pháp được cấp ủy, chính quyền xã triển khai thời gian qua nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế của địa phương. Hiện nay, bên cạnh nghề may khăn, một số nghề mới được du nhập

như may quần áo, may túi xuất khẩu. Trên địa bàn xã hiện có 3 công ty may quần áo, 6 xưởng may túi xuất khẩu, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Thu nhập của người dân trong xã được nâng cao, ước đạt trên 50 triệu đồng/người/năm vào năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của xã năm 2018 là 2,23% (giảm 4,5% so với năm 2015). Cũng theo chia sẻ của đồng chí Bí thư Đảng ủy

thôn làng đều xây dựng và bổ sung quy ước, hương ước làng văn hóa phù hợp với tiêu chí nông thôn mới. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 92%. Năm 2018 có 6/6 thôn làng và 2 đơn vị đạt danh hiệu văn hóa cấp huyện, xã giữ vững danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thời gian qua thường xuyên được quan tâm, cơ sở vật chất kỹ thuật y tế được tăng cường, bảo đảm tốt việc khám chữa bệnh cho nhân dân. Xã tiếp tục giữ vững đơn vị dẫn đầu huyện về công tác y tế. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương thời gian qua luôn được giữ vững; các chỉ tiêu giao quân, huấn luyện đều hoàn thành. Xã nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu huyện về công tác an ninh chính trị.

Trong công tác xây dựng Đảng, bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 để ra, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ theo sự đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ vậy, Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh; năm 2017, năm 2018 đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

ĐÀO QUYÊN

CỰU CHIẾN BINH VŨ NGỌC HUYẾN Phát triển kinh tế VAC

Trở về sau chiến tranh, cựu chiến binh (CCB) Vũ Ngọc Huyền ở thôn Trình Cát, xã Đông Cơ (Tiền Hải) không cam chịu đói nghèo, quyết tâm làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương bằng việc phát triển kinh tế VAC mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Năm 1972, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Huyền tham gia chiến đấu chống Mỹ tại Quân khu 8 (Kiên Giang). Năm 1977, trở về địa phương, ông tham gia công tác đoàn thể, HTX DVNN. Với suy nghĩ muốn tạo được niềm tin với nhân dân thì trước hết cán bộ, đảng viên phải làm gương, đi đầu trong mọi công tác cũng như thực hiện tốt việc phát triển kinh tế gia đình, ông Huyền đã xây dựng gia trại từ vùng úng trũng, cấy lúa kém hiệu quả thành khu chăn nuôi VAC mang lại hiệu quả kinh tế cao. Gia trại của ông được quy hoạch bài



bản, ngoài đào ao thả cá, nuôi ếch còn nuôi 5.000 con gà đẻ, 3.000 gà hậu bị. Hệ thống chuồng trại được xây dựng kiên cố, đầu tư thêm hệ thống quạt thông gió và hệ thống làm mát để bảo đảm luôn mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Gia trại nuôi gà đẻ của gia đình ông đang là một trong những cơ sở chăn nuôi có uy tín trên thị trường, được bạn hàng tin cậy. Thu nhập của gia trại đạt trên 25 triệu đồng/tháng. Nhờ đó, cuộc sống gia đình ông ngày càng khá giả, nhà cửa được xây dựng khang trang.

Ngoài phát triển kinh tế gia đình, CCB Vũ Ngọc Huyền còn thường xuyên vận động người dân trong thôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp. Không chỉ là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế ở địa phương, với vai trò Chủ tịch Hội Nhân dân xã Đông Cơ, ông Huyền luôn gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiệt tình tham gia các phong trào, hoạt động của Hội, tích cực thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới. Ông Huyền còn có nghĩa cử cao đẹp trong việc nhận trông coi khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của xã. Vườn hoa, cây cảnh trong khuôn viên khu tưởng niệm được bàn tay ông chăm sóc nên luôn phong quang, sạch sẽ. Bên cạnh đó, ông Huyền cũng thường xuyên cùng với các đoàn thể ở địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tích cực tăng gia sản xuất, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi. Ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm giàu của bản thân với các hộ dân khác trong thôn, trong xã, hỗ trợ các hộ nghèo về thông tin kiến thức trong việc phát triển kinh tế...
MẠNH THẮNG



Ông Huyền với gia trại nuôi gà đẻ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

CÔNG TY TNHH DỆT MAY XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG

Làm tốt công tác bảo vệ môi trường

Là một trong những doanh nghiệp có quy mô lớn của ngành dệt nhuộm Thái Bình, những năm qua, Công ty TNHH Dệt may xuất khẩu Thành Công (thành phố Thái Bình) luôn được đánh giá là doanh nghiệp làm tốt công tác bảo vệ môi trường (BVMT), cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Được thành lập từ năm 1998, mặt hàng chính của Công ty là khăn các loại với 1 triệu tấn sản phẩm/năm, xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, trong đó thị trường Nhật Bản chiếm 80%. Hiện Công ty đang tạo việc làm cho trên 700 lao động với

thu nhập từ 5 - 8 triệu đồng/người/tháng và hàng nghìn lao động về tinh. Không những tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, Công ty còn luôn chú trọng đến công tác BVMT. Ngay sau khi thành lập, Công ty đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải với công suất thiết kế 400m³/ngày để đạt tiêu chuẩn loại B theo đúng quy định. Năm 2015, Công ty nâng cấp, cải tạo, lắp đặt mới một số thiết bị để đạt tiêu chuẩn loại A theo quy định với kinh phí đầu tư trên 2,4 tỷ đồng. Sau khi xử lý xong nước thải, Công ty tái sử dụng trên 30% nước tại một số công đoạn như giặt thô làm sạch

sản phẩm, nấu sản phẩm... Bùn cặn kết tủa trong quá trình xử lý nước thải được Công ty hợp đồng với đơn vị có tư cách pháp lý thu gom và đổ thải đúng nơi quy định. Do đầu tư hệ thống máy kín nước không bị thất thoát ra ngoài nên 1kg sản phẩm chỉ phải dùng 4kg nước, trong khi trước đây 1kg sản phẩm phải dùng 12kg nước, góp phần tiết giảm chi phí trong sản xuất và BVMT. Ông Nguyễn Trung Kiên, Trưởng phòng Tổ chức kiểm quản lý sản xuất, xử lý môi trường cho biết: Nước thải từ hoạt động nấu, tẩy, nhuộm được thu gom qua các đường ống kín về bể thu gom tập trung,

nước thải được dẫn qua bể điều hòa để ổn định lại lưu lượng và nồng độ chất thải. Tại bể điều hòa có đặt thiết bị khuấy trộn giúp xáo trộn đều nước thải, tránh lắng cặn và xảy ra hiện tượng phân hủy yếm khí dưới đáy bể nhằm giúp hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm không phát sinh mùi hôi ra bên ngoài. Sau khi ra khỏi bể điều hòa, nước thải được dẫn qua bể xử lý sinh học kỵ khí để loại bỏ các chất hữu cơ có trong nước thải. Các vi sinh vật kỵ khí trong bể sẽ phân giải các chất hữu cơ trong nước thải thành các chất vô cơ đơn giản, đồng thời khí biogas sinh ra sẽ được thu hồi. Qua

rất nhiều hệ thống xử lý nước trung gian, khử trùng nước đạt chuẩn giá trị cột A theo quy chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi xả ra môi trường. Anh Nguyễn Minh Chiến, công nhân tổ sản xuất nước và môi trường cho biết: Do các công đoạn xử lý nước thải đều được tự động hóa nên nhiệm vụ chính của tôi là trực vận hành và pha hóa chất theo đúng tỷ lệ, đúng thời gian quy định. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, lấy mẫu chất lượng nước thải sau khi đã được xử lý đưa về phòng thí nghiệm để phân tích, đánh giá chất lượng nước.

Hàng năm, Công ty đầu tư hàng tỷ đồng cho công tác nâng cấp, bảo trì, vận hành hệ thống này. Nhờ đó mà 100% lượng nước thải của Công ty được thu gom, xử lý triệt để; kết quả giám sát môi trường đều đạt quy

chuẩn nước thải, cột A. Bên cạnh đó, Công ty còn quan tâm đào tạo, huấn luyện và tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho công nhân viên về BVMT. Ký hợp đồng với Trung tâm Quan trắc, Sở

Tài nguyên và Môi trường định kỳ lấy mẫu nước quan trắc 4 lần/năm, các thông số đều nằm trong ngưỡng quy định và nộp báo cáo công tác BVMT định kỳ 6 tháng/lần về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Việc đầu tư cho công tác BVMT đã góp phần quan trọng giúp Công ty nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, tham gia BVMT xanh, sạch, đẹp.
MINH NGUYỆT



Công đoạn sấy khô khăn.